



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๓๖๓ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา  
การเกษตรที่ ๑ - ๖ และเกษตรกรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งรายชื่อข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้มีคุณสมบัติ  
เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่  
และส่วนราชการเดิม (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๙๗ ราย  
ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๓๘๗ ราย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๐ ราย  
โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล จำนวน ๒ ชุด ไปยังกรมส่งเสริม  
การเกษตร ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (นับวันที่  
สำนักงานเลขานุการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคล  
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคล และดาวน์โหลดแบบเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ได้ที่เว็บไซต์  
กองการเจ้าหน้าที่ <http://www.person.doae.go.th> หรือสแกน QR Code

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรพรรณ คงอภิรักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๓๖๓



กรมส่งเสริมการเกษตร  
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งรายชื่อข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้มีคุณสมบัติ  
เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่ง  
เลขที่และส่วนราชการเดิม (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๙๗ ราย  
ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๓๘๗ ราย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๐ ราย  
โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล จำนวน ๒ ชุด ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร  
ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (นับวันที่สำนักงาน  
เลขานุการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคล  
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และดาวน์โหลดแบบเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ได้ที่  
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://www.person.doae.go.th> หรือสแกน QR Code

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรรรรม คงภีร์ภักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐, ๐ ๒๕๔๐ ๖๐๓๑

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๑๒๔๙

E-mail : person30@doae.go.th



บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ  
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๓๙๗ ราย

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
		<b>สังกัดพื้นที่ทั่วไป</b>	
๑	๒๓๐	นางสาวพรปรีชา หงสะเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรชลประทาน กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	<b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล
๒	๒๓๙	นายชัยสิทธิ์ ภัคดีประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี
๓	๒๘๘	นายธีรพงศ์ เรือนน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๔	๘๔๕	นางสาวนิลธิตา พรอมชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	
๕	๘๖๐	นางสาวณชาพร ศรีสนธิ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกูล

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖	๘๖๖	นางสาวมุกดา หมายสม * นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จินตนากรณ</p>
๗	๘๗๕	นางสาวแสงอรุณ เรืองอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
๘	๘๙๘	นางสาวคันทรส เงินเรืองโรจน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
๙	๙๗๖	นางสาวสุพิชา วัฒนปริษานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)	
๑๐	๑๐๐๑	นางสาวอรปรียา ทองเนื่อวล นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มวินัยและนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มนิติกร สำนักงานเลขาธิการกรม)	
๑๑	๑๐๓๐	นายอนุตร บุรณพานิชพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือวุฒิ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๒	๑๐๕๙	นางสาวปวีณา เดชคอบุตร * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิรดากรณ</p>
๑๓	๑๑๓๕	นางสาวจิตระเบญญา สมสมศรี * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	
๑๔	๑๑๓๖	นายวิฑูยา ดีอินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	
๑๕	๑๑๖๔	นางสาวจรรย์ยา สุคนธากร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	
๑๖	๑๑๗๕	นายตราพฤกษ์ ัญญเกษตร * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	
๑๗	๙๗๑๘	นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ *, ** นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน อารักขาพืชและดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือกุญ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๘	๑๑๒๕๗	นางสาวลักขณา แก้วปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิณดาภรณ์</p>
๑๙	๑๒๔๓	นายปราโมทย์ มณีโชติ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	
๒๐	๖๕๒	นางสาวชนิดา ชุมศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	
๒๑	๑๒๘๑	นางสาวประจพร นาควิมล * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	
๒๒	๑๒๘๘	นางสาววิวรรณ จันทร์พ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือวุฒ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๓	๑๓๐๓	นายณัฐพัชร์ วิวัฒน์จันทร์กุล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๒๔	๑๓๒๙	นายวิชา งามยิ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	
๒๕	๑๙๑๒	นางธิดารัตน์ สุขชู ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	
๒๖	๑๓๔๔	นางสาวกรทิพย์ ทองตัน * นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	
๒๗	๒๒๐๓	นางสาวสุมลรัตน์ กวิมงคลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	
๒๘	๑๓๙๗	นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือวุฒิ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๙	๑๔๒๐	นางสาวอนงค์รัตน์ หาดตรงจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๓๐	๑๔๘๖	นายชฎานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น	
๓๑	๒๗๐๕	นางสาวพัชราภรณ์ ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ กองขยายพันธุ์พืช)	
๓๒	๒๗๒๑	นายวรวิทย์ ศรีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ กองขยายพันธุ์พืช)	
๓๓	๑๕๒๗	นายอนุลอัฟฟา สาและ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	<p style="text-align: right;">จิราภรณ์</p>

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๔	๑๕๔๔	นายศักดิ์สิทธิ์ บุญดำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	<b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล
๓๕	๒๙๘๓	นายเกียรติ อุสาหวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี
๓๖	๑๖๒๕	นายอรุณพล ลอมศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๓๗	๑๖๔๒	นางสาวยุวธิดา บุญหาตุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๓๘	๓๑๗๑	นางสาวอนันนุพร ทำของดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	<b>จิรดาภรณ์</b>

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๙	๓๒๗๖	นายปวิวรรต ปัญจะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิระดากร</p>
๔๐	๑๗๒๑	นายอรรถสิทธิ์ ทองร่วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	
๔๑	๑๗๗๑	นายวงศกร เอียดเอื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	
๔๒	๑๗๔๐	นางสาวลิซาร์ กาเหรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	
๔๓	๑๗๕๓	นางสาวมยุรี เดชพิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	
๔๔	๑๗๖๒	นางสาวสุพรรณนีย์ เปี้ยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	
๔๕	๑๗๗๕	นางสาวธีรดา เขียวแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกุล

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๔๖	๑๗๙๙	นางสาวสุวิจนา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๔๗	๑๘๑๗	นางสาวยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	
๔๘	๑๘๒๗	นางพชรภณ กิตติธงชัยกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	
๔๙	๑๘๓๔	นางสาวนาถรพี ชื่นบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	
๕๐	๑๘๓๕	นางสาวชนิษฐา บุญคำมา ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	
๕๑	๑๘๗๒	นางสาวกนกภรณ์ ตอนเจดีย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม จังหวัดกาญจนบุรี	
๕๒	๑๘๘๒	จำสิบัติประทีป แก้วดวงแข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม จังหวัดกาญจนบุรี	
๕๓	๑๘๘๓	นางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม จังหวัดกาญจนบุรี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๕๔	๑๘๙๗	นางสาวจุฑามาศ ป้อมแสง ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๕๕	๑๙๒๔	นางสาวเสาวลักษณ์ อารมณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	
๕๖	๑๙๓๕	นางสาวอัมพวัน มีทรัพย์มัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	
๕๗	๑๙๓๗	นางสาวเกศรินทร์ อ่วมเสื่อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	
๕๘	๑๙๔๘	นายพนมกร เวชกามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	
๕๙	๑๙๕๗	นายอรรถเศรษฐ์ ธารสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	
๖๐	๑๙๖๑	นางสาวชัชฌา บุญจงรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๑	๑๙๙๐	นางสาวอ้อมดาว บุญไทย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๖๒	๒๐๓๐	นางจิริภา มะโน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	
๖๓	๒๐๓๕	นางสาวฉัตร ปทุมพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๖๔	๒๐๓๕	นายกิตติ โพธิ์จวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	
๖๕	๒๐๔๔	นางสาวภัสรวิภา วิโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	
๖๖	๒๐๔๙	นายกิตติกันต์ ศรีธิตอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	
๖๗	๒๐๓๗	นายธีรพงศ์ มังคะวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๘	๒๑๕๘	นางสาวโชติรส รอดเกตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จันทรภรณ์</p>
๖๙	๒๑๘๖	นางสาวปิยมาภรณ์ เหล่าคงถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	
๗๐	๒๑๙๙	นางสาวพรวิมล สังเกตใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	
๗๑	๒๒๐๕	นางสาวกรรณิกา วงศ์ยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	
๗๒	๒๒๕๕	นางสาวสุทธิณี ดันดีปัญญาเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
๗๓	๒๒๗๘	นายประสพโชค รื่นสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
๗๔	๒๒๙๕	นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือวุฒิ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๗๕	๒๓๐๔	นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์พาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค่าขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๗๖	๒๓๓๘	นายปณณรัตน์ สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	
๗๗	๒๓๑๗	นายวันชัย บาทขารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
๗๘	๒๓๕๐	นางสาวดวงใจ โยธาวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	
๗๙	๒๓๘๓	นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	
๘๐	๒๔๗๘	นางสาวอัครคดี กวัศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น	
๘๑	๒๔๙๐	นางสาวเสาวภา หินวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	
๘๒	๒๔๙๒	นายกิตติกร ไชยเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๘๓	๒๕๐๐	นางสาวเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิ นรกรมฯ</p>
๘๔	๒๕๑๙	นายนิติพงศ์ ประภาการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	
๘๕	๒๕๒๔	นางสาวเพชรพริ้ง แพงคำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	
๘๖	๒๕๕๕	นางสาวขวัญหทัย ห่วงแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	
๘๗	๒๕๘๑	นายพิสุทธิ์ จิระกาญจนากิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	
๘๘	๒๖๒๗	นายอภิเชษฐ หมื่นอร่าม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	
๘๙	๘๗๑๒	นางสาวศิริรัตน์ เวชสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	
๙๐	๒๗๓๐	นางสาวสุนิสา จันสารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๙๑	๒๗๖๐	นายสุชาติ คำภีระวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรสาสาลี จังหวัดฉะเชิงเทรา	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๙๒	๒๗๘๒	นายณัฐรัชต์ เตชะเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	
๙๓	๒๘๕๑	นางสาวสิริรัตน์ แมงทับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	
๙๔	๒๖๑๙	นางสาวจิราพร วิหาโน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	
๙๕	๒๘๘๓	นางสาวมกรวี ขวัญเฟือก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	
๙๖	๑๑๒๙๙	นางสาวพิชชาภรณ์ ขวัญเฟือก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	
๙๗	๒๙๐๒	นางสาวสุรีย์รัตน์ แสนสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	
๙๘	๒๙๑๖	นายนิกุล ชูสมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	

จิราพร

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือวุฒ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๙๙	๒๙๑๙	นายชัยวุฒิ แยมวัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: right;"><i>จิรดาภรณ์</i></p>
๑๐๐	๒๙๓๖	นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	
๑๐๑	๒๙๐๙	นางสาวสิรินทิพย์ แซ่หลิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	
๑๐๒	๑๑๓๐๐	นายยุทธนา นาคคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ	
๑๐๓	๓๐๐๘	นายเฉลิมศักดิ์ เฉลิมบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	
๑๐๔	๓๑๐๕	นางสาวปวีตรา อาจวิจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	
๑๐๕	๓๑๑๑	นายชัยกุล วงษ์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือวุฒ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๖	๓๑๒๖	นางสาวเนตรชนนี คำสัตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;"><i>จิราภรณ์</i></p>
๑๐๗	๓๑๗๙	นางยีนดี แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	
๑๐๘	๓๒๓๖	นายถิรวุฒิ หนูเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอละแม จังหวัดชุมพร	
๑๐๙	๓๓๓๘	นางสาวอรุณี คุณยศยิ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	
๑๑๐	๓๓๑๔	นายณัฐศิลป์ ยาวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	
๑๑๑	๓๓๖๖	นางสาวเจนจิรา อินทะเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	
๑๑๒	๓๔๐๘	นายโยธิน ทองจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	
๑๑๓	๓๔๔๒	นายมนตรี ธรรมเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลา จังหวัดเชียงราย	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๑๔	๓๔๗๒	นางสาวเนตรนภา ไชยเป็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๑๑๕	๓๔๙๖	นางสาวอรินทร์ญา เทวภูม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	
๑๑๖	๓๕๐๘	นายพิสิษฐ์ พรพินิตโกคิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	
๑๑๗	๓๕๔๒	นางสาวพิมพ์พิชชา ทานา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	
๑๑๘	๓๕๕๔	นางนิตารัตน์ เต๊ะจ๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	
๑๑๙	๓๕๖๒	นายแสนเมือง ภูษิตยีนง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีนิคม จังหวัดเชียงใหม่	
๑๒๐	๓๕๖๗	นายรังสิมันต์ หวันนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๑๒๑	๓๕๘๘	นางจารุวรรณ ยศชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๒๒	๓๖๓๗	นายคมสัน สุวรรณเลิศ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;"><i>จิรดาภรณ์</i></p>
๑๒๓	๓๖๔๗	นางสาวพัชรธีรัตน์ สุทธาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่	
๑๒๔	๓๖๘๘	นางสาวมณีนุช ณ สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะออย จังหวัดเชียงใหม่	
๑๒๕	๓๖๙๒	นายอิทธิพัทธ์ ปันชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	
๑๒๖	๓๗๐๔	นางสาวกชกมล ปิ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง	
๑๒๗	๓๗๔๗	นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
๑๒๘	๓๗๕๘	นางสาวกรภัทร แซ่ฟู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	
๑๒๙	๓๗๖๒	นายปิยวุฒิ แดงเหมือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๓๐	๓๗๙๘	นางสาวสุภัทธร หลงละเลิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๑๓๑	๓๘๐๕	นางสุมาลี เสมอเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	
๑๓๒	๓๘๑๓	นางสาวปนัดดา จีนประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรษฎา จังหวัดตรัง	
๑๓๓	๓๘๑๘	นางสาวจันจิรา ชันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง	
๑๓๔	๓๘๓๒	นายเสกสรรค์ สิทธิไทย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	
๑๓๕	๓๙๐๔	นายสุริยา เจียรภักดีสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	
๑๓๖	๓๙๐๖	นางเนตรนภา ปันทะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	
๑๓๗	๓๙๔๗	นางบุญยจิตต์ พันธนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	

จิณรดาภท

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิมศษศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๓๘	๓๙๙๔	นางมนสิชา รัตนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;"><i>จิราภรณ์</i></p>
๑๓๙	๔๐๑๓	นางสาวอรพินท์ ทองอร่าม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	
๑๔๐	๔๐๖๗	นายสุธี ภู่อร่าม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	
๑๔๑	๔๑๐๙	นางเกศณี ภาวะกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	
๑๔๒	๔๑๓๗	นายนพรัตน์ ไชยเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	
๑๔๓	๔๒๐๓	นางสินิธา แก้วคำแจ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	
๑๔๔	๔๒๖๕	นางสาวณัฐรดา แซ่เล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	
๑๔๕	๔๒๖๙	นายสุรเชษฐ์ จำพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๔๖	๔๒๘๗	นางสาวกนิษฐา กรวยทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาข้อประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี</p>
๑๔๗	๔๓๔๑	นายพงค์พล ลือจันทิก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	
๑๔๘	๔๓๔๔	นางสาวปภาดา เผ่าเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	
๑๔๙	๔๔๔๑	นางสาววารินทร์ พ้าคุ้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	
๑๕๐	๔๔๔๕	นายสันต์ จีบจ่อหอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	
๑๕๑	๔๔๘๘	นายฤกษ์กร มหามาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	
๑๕๒	๔๕๓๒	นายฉัตรชาย ไชยทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
๑๕๓	๔๕๗๔	นางสาวกาญจนา ลิ้มปิติติกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๕๔	๔๕๘๒	นางสาวณัฐิศา พุ่งจันทิก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๑๕๕	๔๕๘๔	นางสาวจุฑารัตน์ สิงห์หา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	
๑๕๖	๔๖๒๕	นายธีรพงศ์ จันทรเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๕๗	๔๖๘๕	นางสาวพรศรี ขาวเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๕๘	๔๖๘๖	นายบุญเลิศ ใจหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๕๙	๔๖๘๗	นางวิกันตา ช่วยนุกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๖๐	๔๗๘๒	นางวฤณดา ศรีนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๖๑	๔๘๒๒	นางสาวโฉมยา เพือกกล่อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือฤกษ์

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๖๒	๔๘๔๓	นางมลทิราลัย กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๑๖๓	๔๘๗๓	นายนิยม รอดทิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	
๑๖๔	๔๙๐๔	นางสาวจุฑามาศ ทรัพย์มาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	
๑๖๕	๔๙๖๘	นางสาวสุกัญญา พลเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์	
๑๖๖	๔๙๙๙	นางสาวปิยวรา แสงชติยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	
๑๖๗	๕๐๔๗	นางสาววันทนา แซ่เฮ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	
๑๖๘	๕๐๑๔	นางสาวกุลธิดา โขทนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	
๑๖๙	๕๐๕๑	นายเอกรินทร์ อินปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๗๐	๕๒๒๔	นายอนุวัฒน์ สุทธการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๑๗๑	๕๒๓๓	นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปัว จังหวัดน่าน	
๑๗๒	๕๒๔๖	นางสาวนฤมล อ่ำพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	
๑๗๓	๕๒๖๘	นายชญาภา พัฒนะพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	
๑๗๔	๑๐๒๕๗	นายพงษ์ศิลป์ เห่งละคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	
๑๗๕	๑๐๒๘๗	นางสาววราพร ผ่องสนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	
๑๗๖	๑๐๒๙๕	นายวรุฒน์ วงศ์อำมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	
๑๗๗	๕๓๔๕	นางสาวกิตติยาภรณ์ ชื่นศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	<p>จันทราภษา</p>

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๗๘	๕๓๕๗	นายวรวิทย์ บวชประโคน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิรณภรณ์</p>
๑๗๙	๕๔๐๒	นายเกรียงไกร ทัพพชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๘๐	๕๔๘๔	นายถาวร ทองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๘๑	๕๕๓๗	นายศักดิ์ดา ร่มรุกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๘๒	๕๕๕๒	นางสาวกาญจนา ศรีลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี	
๑๘๓	๕๕๖๓	นายสกล เคาวสุต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี	
๑๘๔	๕๕๙๙	นางสาวธัญญพัทธ์ บุญยิ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	
๑๘๕	๕๗๑๔	นางสาวเกศราภรณ์ วัฒนสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๘๖	๕๗๒๕	นางพรรณทิพา สุนทรสัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้</p> <p>ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาข้อประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จันทวรรณ</p>
๑๘๗	๕๗๕๐	ว่าที่ร้อยตรีจรรย์วัฒน์ บุญคุ้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	
๑๘๘	๕๗๕๒	นายันทวุฒิ จันทร์ปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	
๑๘๙	๕๙๐๓	นางสาวปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๙๐	๖๐๑๑	นายวัชร แจ่มฟ้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๙๑	๕๙๔๓	นางสาวไขขวัญ กองจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๙๒	๕๙๙๓	นายจิรวัดน์ หาเรือนมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๙๓	๕๙๑๐	นางสาวพัชรี ศรีโมรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือวุฒิ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๙๔	๕๕๓๑	นางสาวดวงพร นันทิกะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;"><i>จิราภรณ์</i></p>
๑๙๕	๕๕๕๗	นางสาวนภาพร บุญเพชรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๙๖	๕๕๖๔	นางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๙๗	๕๕๖๖	นางวชิรญา ไชยวุฒิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๙๘	๕๕๗๓	นางสาวชญาณิศา เปรมสุข ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๙๙	๕๕๘๓	นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๒๐๐	๕๕๘๖	นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๒๐๑	๖๐๙๕	นางสาววรากร ราชคม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะเเใจ จังหวัดพะเยา	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาเกื้อกูล

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิมัธยมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๐๒	๖๑๐๘	นางสาวสุภาพร วงศ์พัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่ง จังหวัดพะเยา	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๒๐๓	๖๑๐๙	นายอำนาจ มณีบุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่ง จังหวัดพะเยา	
๒๐๔	๖๑๔๓	นางสาวพิไลลักษณ์ นนทวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	
๒๐๕	๖๑๕๙	นายรัตนพล คุ้มภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	
๒๐๖	๖๑๗๗	นางสาวดุขฎิ เชนัดพิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	
๒๐๗	๖๒๖๒	นางสาวเสวิกุล นุ่นเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	
๒๐๘	๖๒๙๔	นางสาวอัญญา หนูขวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง	
๒๐๙	๖๓๑๘	นางสาวกรกช เรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๑๐	๖๓๐๑	นางสาวเมษา เกื้อคลัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาข้อประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๒๑๑	๖๓๐๓	นางสาวसानิตย์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	
๒๑๒	๖๔๑๕	นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ จังหวัดปัตตานี	
๒๑๓	๖๕๓๙	นายจิรวุฒิ พานิชอำนวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	
๒๑๔	๖๔๘๓	นางสาวมณีนุช งามสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	
๒๑๕	๖๕๑๔	นายธนธร จบศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ จังหวัดปัตตานี	
๒๑๖	๖๕๑๗	นางสาวปณิตตรา แก้วดวงเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ จังหวัดปัตตานี	
๒๑๗	๖๕๒๙	นางสาวนิภา พูลชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ จังหวัดปัตตานี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาเกิน

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๑๘	๖๖๐๓	นางสาวสายพิน ชูจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาข้อประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๒๑๙	๖๖๗๑	นางสาวปณณนุช วงศ์จันทร์ธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๒๐	๖๗๒๔	นางเนตรนภา อาตวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๒๑	๖๗๖๑	นางสาววิไลลักษณ์ ลำตวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๒๒	๖๘๐๔	นางสาวจิระพร ทองเสริม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๒๓	๖๘๒๒	นางสาวหทัยรัตน์ ยิวเที่ยง ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	
๒๒๔	๖๘๔๑	นายธรรมรักษ์ สืบธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมองเมรุ จังหวัดแพร่	
๒๒๕	๖๘๕๑	นางสาวนันทกานต์ อุ่นลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมองเมรุ จังหวัดแพร่	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๒๖	๖๘๖๕	นางศุภาภรณ์ เกษมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค่าขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๒๒๗	๖๘๗๑	นางสาวปณิตตรา นันทะชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลอง จังหวัดแพร่	
๒๒๘	๖๙๑๑	นายสุธีร์ ภูมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองเม่น จังหวัดแพร่	
๒๒๙	๖๙๑๕	นางสาวชุตติกาญจน์ ชุ่มดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองเม่น จังหวัดแพร่	
๒๓๐	๖๙๒๔	นายกฤตภาส จันจินา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	
๒๓๑	๖๙๓๐	นางสาวศรีใส อุปนันชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	
๒๓๒	๖๙๓๓	นายดุขตี ทรอชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	
๒๓๓	๖๙๖๕	นางสาวเสาวลักษณ์ จริยหัตถกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๓๔	๖๙๙๑	นางสาวศตพร หาญชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค่าขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๒๓๕	๗๐๐๔	นางสาวนันทิภา ประสันลักษณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	
๒๓๖	๗๐๖๖	นางสาวยุวี ละเอียด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	
๒๓๗	๗๐๘๘	นางสาวนวลอนงค์ ประวีรทัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	
๒๓๘	๗๐๙๑	นางสาวศันสนีย์ เกิดบุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	
๒๓๙	๗๑๑๙	นางสาวสุนิษา ประบัวบาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	
๒๔๐	๗๑๒๖	นายเวทิน รักษาพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม	
๒๔๑	๗๑๘๓	นางสาวสุดตา โยนานารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือฤกษ์

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๔๒	๗๒๑๕	นางพชรวรรณ อ่อนคำหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๒๔๓	๗๒๒๔	นายอนันต์ ศรีเกื้อกลิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	
๒๔๔	๗๒๒๕	นายอมรเทพ แสนสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	
๒๔๕	๗๒๓๔	นางสาวกัญฐมณี ต้อยเตียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๒๔๖	๗๒๔๒	นายศิโรรัตน์ ไชยมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๒๔๗	๗๔๐๐	นายภานุชิต สีคุณหลิว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	
๒๔๘	๗๔๒๘	นางสาวกรรณิการ์ ศรีแสนต่อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	
๒๔๙	๗๔๒๓	นายสุริยา ละดาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือกุญ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๕๐	๗๔๗๓	นายประยงค์ศักดิ์ ศรีโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบทำยประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๒๕๑	๗๔๙๐	นางสาววีรณี ศรีสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๕๒	๗๔๙๓	นางสาวปิยะมาพร พรรณมาพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๕๓	๗๕๐๓	นายนิวัฒน์ เสนาฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๕๔	๗๒๑๕	นายปริญญา สุ่มมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๕๕	๗๖๒๙	นายภูเดช วิบูลย์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๕๖	๗๖๔๗	นางสาวมัทธมา เจียจันทิก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๕๗	๗๖๙๓	นายวีระชาติ นันตะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๕๘	๗๗๐๐	นางสาววิไล แสงปาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาข้อประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๒๕๙	๗๗๖๐	นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	
๒๖๐	๗๗๒๓	นางสาวพราวพโยม นามปากดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	
๒๖๑	๗๗๘๓	นางสุธิมนัส สุวรรณมาลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	
๒๖๒	๗๗๕๓	นายสินวัฒน์ เอกตระกูลรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	
๒๖๓	๗๗๕๗	นายภาณุวัฒน์ ลีเลอเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	
๒๖๔	๗๗๒๓	นางสาวจตุพร ศีตมโนชญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	
๒๖๕	๗๗๙๑	นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเนื้อสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือวุฒิ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๖๖	๗๙๐๖	นายอนุรักษ์ เลิศลอยปัญญาชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๒๖๗	๗๙๑๙	นางสาวนันทวัน อาจองค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	
๒๖๘	๗๙๒๒	นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	
๒๖๙	๗๙๒๔	นายธีรธันต์ ภาสภิรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	
๒๗๐	๗๙๒๕	นายมนัสชนัน ฉลองชาติ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	
๒๗๑	๗๙๔๘	นางสาวรุ่งฤดี อารีรัตน์ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	
๒๗๒	๗๙๖๔	นางสาวชิรญา เขียนดั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	
๒๗๓	๘๐๑๐	นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือฤกษ์

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๗๔	๘๐๑๖	นางสาวพิมพ์ชนก สรรคประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาข้อประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๒๗๕	๘๐๕๔	นางสาวณัฐวรรณ สมิตาสุตันนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดลพบุรี	
๒๗๖	๘๒๐๓	นางสาวรัญญา บุญยปรีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	
๒๗๗	๘๒๒๓	นางสาวธัญวลัย เจียพินิจนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	
๒๗๘	๘๒๕๙	นางจรรุณี เจริญวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	
๒๗๙	๘๒๖๑	นางสาวพัทธิรา วงศ์ชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	
๒๘๐	๘๒๙๙	ว่าที่ร้อยตรีณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	
๒๘๑	๘๓๐๕	นางสาวสุธิดา แน่นอุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๘๒	๖๘๔๗	นางสาวบังอร ตาจันะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี</p>
๒๘๓	๘๓๓๗	นางสาวชลลลิตา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำพูน	
๒๘๔	๘๓๕๘	นางสาวสมกมล สมบัติใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	
๒๘๕	๘๓๖๔	นายสันต์ ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	
๒๘๖	๘๓๖๙	นางสาวสุดารักษ์ ไชยวอล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	
๒๘๗	๘๓๗๑	นายณรงค์พร ปาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	
๒๘๘	๘๓๗๔	นายกิตติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	
๒๘๙	๘๔๔๔	นางสาวปริญนันท์ มวลเมืองสอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือฤกษ์

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๙๐	๘๔๙๗	นายปริญญา ลำคำ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี</p>
๒๙๑	๘๖๕๒	นายพิชิต สุวรรณวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	
๒๙๒	๘๒๑๐	นายอุเทน ศรีดาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	
๒๙๓	๘๕๕๓	นายปิยะวัฒน์ สุวะจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	
๒๙๔	๘๕๗๙	นางสาวธัญธิดา พิมพ์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	
๒๙๕	๘๖๒๒	นางสาวปิยะมาศ โพธิ์วัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	
๒๙๖	๘๖๒๗	นางสาวกัลยาณีย์ คลังจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	
๒๙๗	๘๖๔๕	นางสาวไพพลอย ดาวขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๙๘	๘๖๕๓	นายเขมชาติ หลาวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค่าขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๒๙๙	๘๖๗๖	นางสาวอรุณรัตน์ หาญกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	
๓๐๐	๘๗๐๖	นางสาวสุจิตรา บุญกว้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอุบลิ่งห์ จังหวัดศรีสะเกษ	
๓๐๑	๘๗๖๙	นางสาวบุษดี รัตนกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	
๓๐๒	๘๘๔๗	นางสาวเบญจมาศ ไชยเตชะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	
๓๐๓	๘๘๕๙	นางอัจฉรา เรียมแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภพังโคน จังหวัดสกลนคร	
๓๐๔	๘๘๗๒	ว่าที่ร้อยตรีเด่นหนัก มนต์แข็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	
๓๐๕	๘๘๙๓	นางสาววรรณิภา สุพรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภต่างอย จังหวัดสกลนคร	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือกุญ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๐๖	๘๙๕๘	นางบุญลิตา อินทรภักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จินดากรพร</p>
๓๐๗	๙๐๐๘	นางสุภาพร ดวงมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	
๓๐๘	๙๐๒๑	นางสาวณัฏฐ์ ยุงคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา	
๓๐๙	๙๐๒๒	นางสาววรัญญา แก้วฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา	
๓๑๐	๙๑๐๖	นางสาวพรพิมล ทวีเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	
๓๑๑	๙๒๑๒	นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	
๓๑๒	๙๒๐๖	นายอนุเบศ มีเหลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	
๓๑๓	๙๒๔๕	นายประวิณ คลังสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๑๔	๖๕๔๕	นางสาวภัสรา ทศนบรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาข้อประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๓๑๕	๙๓๑๗	นายไพรัช ศรีสัมฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	
๓๑๖	๙๓๑๙	นางสาวขวัญตา ธาณีประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	
๓๑๗	๙๓๓๔	นายรังสัน หล้าพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	
๓๑๘	๙๓๖๒	นายชัชวาลย์ ใจฟอง ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	
๓๑๙	๙๓๖๙	นายปิยะวัฒน์ ทองแท่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	
๓๒๐	๙๓๕๑	นางสาวนรินทิรา ไตรยราช ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	
๓๒๑	๙๓๘๘	นางสาวสุวิมล ดั่งเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๒๒	๙๓๙๖	นายนิวัฒน์ เพ็งพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค่าขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๓๒๓	๙๔๕๑	นางสาวศิริดา อารักษ์วานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	
๓๒๔	๙๔๘๖	นางสาวเบญญทิพย์ สัมมวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	
๓๒๕	๙๔๔๑	นายต่อพงษ์ วิมุททะลพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี	
๓๒๖	๙๕๒๓	นางสาวอัจฉิมา ดิสเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	
๓๒๗	๙๕๕๐	นางสาวปิยะวรรณ ทองกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	
๓๒๘	๙๖๓๔	นางสาววิมล ไพรวัลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	
๓๒๙	๙๖๒๘	นางสาวมะลิวรรณ คำยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๓๐	๙๖๔๙	นางสาวปิติพร ปรีชาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุโขทัย	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี</p>
๓๓๑	๙๖๖๐	นางสาวสุชาดา ถิ่นวงษ์แย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	
๓๓๒	๙๖๖๕	นางสาวชวนชม มงคลวัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	
๓๓๓	๙๗๑๒	นางสาวสุรรัตน์ ไชสะอาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	
๓๓๔	๙๗๒๒	นางสาวกนกวรรณ เกษมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	
๓๓๕	๙๗๖๕	นางสาวอัจฉรา พูลพาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี	
๓๓๖	๙๗๗๔	นายทรงพล โพธิ์พันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๓๓๗	๙๘๑๔	นางสาวอาภรณ์ แดงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนองหญ้าไช จังหวัดสุพรรณบุรี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาเกิน

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๓๘	๔๘๕๒	ว่าที่ร้อยตรีพิรพงศ์ พิงคารักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๓๓๙	๔๘๔๘	นายฉัตรพงศธร เสือเปีย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๔๐	๔๘๕๙	นางสาววันสงกรานต์ ศรีเผือก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๔๑	๔๘๖๑	นางสาวเจนเนตร วิเชียรฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๔๒	๔๘๗๑	นางลัดฎาวรรณ บุญประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๔๓	๔๘๘๔	นายแสงเจริญ วิศิษฐ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๔๔	๔๙๑๖	นางสาวอังคณา โชติช่วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๔๕	๔๙๒๙	นางสาวพิชชารีย์ ตันวรารุณิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือคุณ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๔๖	๙๙๕๓	นายพจปชาย หงูเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี</p>
๓๔๗	๙๙๙๙	นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีพิลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	
๓๔๘	๑๐๐๒๕	นายชยุต บำรุงราษฎร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	
๓๔๙	๑๐๐๖๖	นายนิวัต จันทร์เวียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	
๓๕๐	๑๐๐๗๐	นางสาวชุติมา สวยไทยสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	
๓๕๑	๑๐๐๘๗	นางสาวดารารัตน์ ปิ่นมงคลกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	
๓๕๒	๑๐๑๐๑	นางสาวสุพัตรา ทองสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	
๓๕๓	๑๐๒๐๖	นางสาวณัฐฐานุช แก้วงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือกุญ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๕๔	๑๐๓๓๓	นายสมิคร นาทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบทำยประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิรดากรท</p>
๓๕๕	๑๐๓๕๓	นางสุพรรณณี ภาคำตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๕๖	๑๐๓๗๖	นายธีรวัฒน์ วันศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๕๗	๑๐๓๗๙	นางสาวพัชรดา ทองลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๕๘	๑๐๔๑๑	นางสาวช่อผกา มาชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๕๙	๑๐๔๒๒	นายวุฒิไกร โพธิวรรณ * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๖๐	๑๐๔๓๐	นางสาวนฤมล นานินนธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๖๑	๑๐๔๔๓	นางสาวกุสุมา เทียนประทีป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาเกิน

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๖๒	๑๐๔๘๕	นางสาวดวงรัตน์ ช่วยชูเชิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๓๖๓	๑๐๕๒๐	นางพรพิรุณ มนต์รี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	
๓๖๔	๑๐๕๔๑	นายธีระภรพัชร เนื่องโคตะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	
๓๖๕	๑๐๕๘๘	นายกรวิทย์ นาคนทรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	
๓๖๖	๑๐๖๐๖	นางวารารณณ์ ภูยอดนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	
๓๖๗	๑๐๗๐๓	นายอดิสรณ์ ประจันตะเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย จังหวัดอุดรธานี	
๓๖๘	๑๐๗๔๐	นายอรรถพร กลิ่นเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	
๓๖๙	๑๐๗๔๑	นายณรงค์ฤทธิ์ อยู่เย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาเกิน

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๗๐	๑๐๗๗๔	นางสาวสุภาภรณ์ งามเนียม ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๓๗๑	๑๐๗๘๑	นางสาวพัชรินทร์ รังผึ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำป่าด จังหวัดอุตรดิตถ์	
๓๗๒	๑๐๘๑๕	นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	
๓๗๓	๑๐๘๒๙	นางสาวแคทรียา แสนคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	
๓๗๔	๑๐๘๔๐	นางสาวณิชา ไปทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	
๓๗๕	๑๐๘๔๑	นางสาววารภรณ์ บัลลังก์นาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	
๓๗๖	๑๐๙๓๕	นางสาวฉัตรทิพร เลขาวัฒนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	<p>ฉัตรทิพร</p>

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาถือกุญ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๗๗	๑๐๙๔๐	นายดิณวัฒน์ คะหวางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบทำยประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาข้อประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิณทรภรณ์</p>
๓๗๘	๑๐๙๔๗	นายพัฒนศักดิ์ โสร่วมค้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๗๙	๑๑๐๐๙	นายปราโมทย์ แสงโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๘๐	๑๑๐๒๒	นายจินดา แก้วใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๘๑	๑๑๐๔๕	นางสาวกนกฉัตร ยุระชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๘๒	๑๑๐๕๘	นางสาวอรชума วรรณทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๘๓	๑๑๑๐๕	นางเยาวลักษณ์ คุณภาที นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๘๔	๑๑๑๑๑	นางนงเยาว์ อุดสุรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาเกิน

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๘๕	๑๑๑๔๒	นายพงศวิทย์ สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิรดากร</p>
๓๘๖	๑๑๑๗๑	นางสาวนาริน บุญกลม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ	
๓๘๗	๑๑๒๓๒	นายอนันต์ ศรีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือฤกษ์

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๕๑๒๑	สังกัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวนพวรรณ อุทัยรังษี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส	<p><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค่าขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p style="text-align: center;">จิราภรณ์</p>
๒	๕๑๐๐	นางสาวซูวีย์ภัร บินหะยีกาเดร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	
๓	๕๑๑๕	นายสุจรัฐ สายวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส	
๔	๕๑๔๘	นางสาวสุวรรณี กรรมกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	
๕	๕๑๖๔	นางสาวเสาวณี ศรีเอียด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	
๖	๗๓๑๐	นางสาวทิพย์วิสาสนา หลวงชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	
๗	๗๓๔๖	นางสาวนุรฮายาตี มะยาโ๊ะ๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา จังหวัดยะลา	
๘	๘๙๙๔	นายภัทร สัตยานุรักษ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาถือกุญ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๙	๙๑๒๙	นายอาทิตย์ หวังกุลหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	
๑๐	๙๑๔๐	นายพงศธร ฉิมยาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	<p style="text-align: center;"><b>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ <b>จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</b> หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p style="text-align: center;"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</li> <li>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</li> <li>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน ขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</li> <li>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</li> <li>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการ รายนั้นและดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณี</li> </ol> <p style="text-align: center;">จิรภกรพร</p>

\* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือวุฒ

\*\* หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิมารศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕